

NHỮNG TỶ PHÚ VÀ DOANH NHÂN LỚN GỐC VIỆT NAM TRÊN ĐẤT MỸ



(Từ trái sang phải: Tỷ phú Jenny Tạ, Chính Chu và Trung Dũng)

9 tỷ phú người Việt 'khuấy đảo' trên đất Mỹ, có người khiến Donald Trump 'nóng mặt'

Không chỉ trên thế giới, Việt Nam cũng có những đại gia giàu có và tài giỏi lập nghiệp từ bàn tay trắng đến khi thành danh trên đất Mỹ.

1. Tỷ phú Chính Chu - Người "đạo diễn" kế hoạch thu mua tập đoàn Dell

Tỷ phú Chính Chu (SN 1966) cùng gia đình sang Mỹ khi còn nghèo. Sau khi ra trường, ông xin việc tận 15 công ty nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm ông chùn bước.

Năm 1990, Chính Chu tư vấn thành công cho công ty Salomon Brothers thu được hàng tỷ USD như hợp đồng với hãng dược Nycomed và Catalent Pharma Solutions (3,3 tỷ USD), DJ Orthopedics (1,6 tỷ USD)...

Năm 2004, chỉ vài cú điện thoại và sự hiểu biết của mình, vị tỷ phú gốc Việt tư vấn cho Blackstone thực hiện vụ mua lại lớn nhất lịch sử Châu Âu khi nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD.

Năm 2007, vị tỷ phú 6x này lại khiến tỷ phú Donald Trump "nóng mặt" khi chi 34,3 triệu USD mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower.

Đáng chú ý là ông đã thu mua lại Tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ USD khiến phố Wall phải kiêng nể.

Năm 2015, tỷ phú Chính Chu rời Blackstone vì "muốn khám phá những thách thức mới", trong đó có cả mảng phi lợi nhuận.

Chính vì những thành tựu trên, tỷ phú Chính Chu đã được báo Mỹ đặt cho biệt danh "Người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Ông là một tỷ phú gốc Việt thành công nơi đất khách quê người, đồng thời cũng là giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ), nắm trong tay số tài sản lên tới 1,1 tỷ USD.

2. Trần Đình Trường - Tỷ phú người Việt nổi tiếng ở New York

Tỷ phú gốc Việt Trần Đình Trường quê Hà Tĩnh từng là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với tài sản trên 1 tỷ USD. Ông là chủ nhân của nhiều khách sạn nổi tiếng New York như Opera, Kenmore, Carter, Lafayette. Năm 2014, ông được trao giải Đuốc Vàng - giải thưởng vinh danh những người Mỹ gốc Việt.

3. Triệu Như Phát - Tỷ phú nghèo biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực

Ông Triệu Như Phát (Hải Phòng) sang Mỹ định cư cùng vợ năm 1975. Ban đầu mưu sinh bằng việc bán máy hút bụi cho một công ty, sau đó ông quyết tâm ra khởi nghiệp riêng cho mình.

Sau 3 năm làm bất động sản, ông đã lên ý tưởng xây dựng Little Saigon - "một thị trấn nhỏ của Việt Nam" dành cho dân châu Á nhập cư. Đến nay, công ty của ông đã đầu tư các dự án bất động sản với tổng trị giá lên đến 400 triệu USD, trong đó có Khu thương mại Phước Lộc Thọ đóng vai trò quan trọng của người châu Á tại Mỹ.

Vào năm 2002, Triệu Như Phát được tổng thống Mỹ thời đó chỉ định vào Ban giám đốc Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF). Đây là quỹ của Nhà Trắng chuyên hỗ trợ trao đổi giáo dục Việt - Mỹ, từng cấp học bổng cho hàng trăm trí thức Việt Nam sang Mỹ học tập.

4. Tỷ phú Trung Dũng - khởi nghiệp chỉ với 2 USD trên đất Mỹ

Ông Trung Dũng (SN 1967) sang Mỹ lập nghiệp chỉ với 2 USD vào năm 1984. Nhưng với nỗ lực của mình, trong vòng 3 năm ông đã lấy được 2 bằng cử nhân và hoàn thành 90% bằng thạc sĩ.

Năm 1995, sau một thời gian ra trường làm kỹ sư và phát triển các phần mềm thương mại trên Internet, ông đã thành lập công ty giúp kiểm soát và quản lý doanh nghiệp online, sau đó bán lại với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2000.

Năm 2005, ông giữ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn V-Home Group đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Di sản Hoa Kỳ, giải Ngọn đuốc vàng và giải "40 người thành đạt nhất dưới 40 tuổi". Câu chuyện thành công của tỷ phú Trung Dũng trên đất Mỹ đã được nhiều tờ báo hàng đầu thế giới đăng tải.

5. Bill Nguyễn – người có khả năng thay đổi bộ mặt công nghệ thông tin toàn cầu

Doanh nhân Bill Nguyễn (1971) theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ, năm 16 tuổi đã bán xe hơi cũ để có tiền đi học. Sau này cậu bé nghèo đã thành lập 7 công ty liên tiếp, thậm chí được coi là người "có khả năng thay đổi bộ mặt công nghệ thông tin toàn cầu" và làm

chấn động giới công nghệ khi vừa thành lập công ty công nghệ đã bán cho Phone.com với mức giá 850 triệu USD vào năm 1999.

Năm 2000, ông tiếp tục trở thành sáng lập viên kiêm CEO công ty phần mềm Seven Networks, chuyên sản xuất các ứng dụng cho thiết bị di động. Sau đó ông được bầu chọn là nhân vật triển vọng nhất năm bởi tập đoàn truyền thông MSNBC.

Thành công lớn nhất của doanh nhân 7X người Mỹ gốc Việt này là dịch vụ kết nối âm nhạc và chia sẻ đĩa CD giá 1 USD có tên Lala.com. Sau đó, Apple đã mua lại Lala.com với giá 80 triệu USD để kết hợp nó vào iTunes vào năm 2008.

6. Jenny Tạ - bà chủ công ty truyền thông xã hội Squeegee.com

Cũng như tỷ phú Chính Chu, Jenny Tạ - người được mệnh danh “nàng lọ lem phố Wall” - là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng.

Bà cùng gia đình sang nước Mỹ khi mới 6 tuổi, khi đó nhà còn nghèo và những thứ xa hoa ở đây khiến bà khao khát.

Lớn lên, bà tốt nghiệp cử nhân và làm tại công ty chứng khoán, vừa làm vừa học lên thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh. Năm 25 tuổi, bà lập công ty chứng khoán riêng, sau đó bán thu về khoản lời hàng triệu USD. 3 năm sau, bà tiếp tục thành lập một công ty chứng khoán khác và bán lại với con số “không tưởng”. Lúc này, tổng tài sản mà bà đang nắm giữ lên tới 250 triệu USD.

Đổi hướng, Jenny Tạ lập công ty chuyên về truyền thông xã hội Squeegee.com - một mạng xã hội giúp mọi người kết nối và kiếm lợi nhuận. Giá trị của công ty lúc đó lên tới cả tỷ USD.

7 - Charlie Tôn Quý - Ông hoàng của nghề nail

Với khởi điểm chỉ là một bài tiệm nail đầu tiên, Charlie Tôn Quý đã bắt đầu kế hoạch vươn xa hơn nữa của mình bằng cách đưa tiệm nail vào các siêu thị, cửa hàng...



Charlie Tôn Quý muốn hông muốn nghề nail không chỉ là một trong những nghề tạm bợ và ông đã khiến nó trở thành một "thiên đường hái ra tiền".

Một thời gian sau, gần 1,200 cửa hàng nail của Charlie Tôn Quý đã có mặt trên toàn nước Mỹ. Charlie Tôn Quý đã thành công khi đưa thương hiệu Regal Nails trở nên

nổi tiếng khắp toàn nước Mỹ. Không những thế, ông cũng giúp rất nhiều lao động Việt Nam có việc làm trong các cửa hàng nail của mình.

Hiện tại, với gần 1.200 cửa hàng nail, thu nhập bình quân của Regal Nails là khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Không dừng lại tại đó, Regal Nails đang tham vọng đưa thương hiệu ra toàn thế giới.

8- Đoàn Trí Trung – “Ngôi sao đang lên” của chip LED

Kỹ sư gốc Việt Đoàn Trí Trung là một trong những người sáng lập công ty Semiled (bang Idaho, Mỹ). Ông cũng là chủ hoặc đồng chủ sở hữu 250 bằng sáng chế có giá trị trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử tại Mỹ.



Đoàn Trí Trung được mệnh danh là “ngôi sao đang lên” của lĩnh vực chip LED (chíp diot bán dẫn trong công nghệ thông tin).

Công ty chuyên về thiết bị bán dẫn của ông Trung đã phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) năm 2010 và được dự sẽ dẫn đầu chip LED. Công ty của doanh nhân này, ngoài trụ sở ở Mỹ, còn có thêm 2 nhà máy tại Trung Quốc và Đài Loan.

9- Hoàng Kiều – tỷ phú giàu nhanh nhất của Forbes

Doanh nhân Việt 71 tuổi Hoàng Kiều sinh ra và lớn lên tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Vốn yêu thích công việc kinh doanh từ nhỏ, Hoàng Kiều sớm đạt được thành công ở tuổi 30, khi sở hữu một khách sạn lớn ở Đà Nẵng. Năm 1975, ông sang Mỹ, làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng và tìm được công việc tại phòng thí nghiệm điều trị gan của Abbott. Sau 5 năm, ông được đề bạt lên vị trí giám đốc, được cử đi học quản trị kinh doanh, sau đó hùn vốn mua lại một phần cơ sở thí nghiệm này. Từ đây ông lập công ty RAAS và điều hành công việc thu gom huyết thanh chuyên dụng, cung cấp cho ngành công nghiệp phân tách.



Ông Hoàng Kiều từng có ý định bỏ khoảng 500 triệu USD để đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Việt Nam vào năm 2008 và 2010.

Kinh doanh thành công giúp ông mở rộng RAAS và “bao” luôn dịch vụ thử nghiệm cho các cơ sở sản xuất huyết tương lớn của Mỹ. Năm 1988, ông chuyển một phần việc kinh doanh của mình tới Trung Quốc, lập ra Shanghai RAAS. Khi Shanghai RAAS được IPO trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, tài sản của ông Hoàng Kiều gia tăng nhanh chóng, từ mức 1,6 tỷ USD vào khoảng tháng 3/2014 lên mức 2,8 tỷ USD vào tháng 9, xếp thứ 222 người giàu nhất tại Mỹ. Ông cũng được Forbes xếp hạng vào top những doanh nhân giàu nhanh nhất thế giới trong tháng 9 vừa qua.

10- David Trần – Làm giàu bằng tương ớt trên đất Mỹ

David Tran, 70 tuổi, sáng lập hãng tương ớt Huy Fong vào 1980. Vài năm sau, ông giới thiệu sản phẩm tương ớt Sriracha tới toàn bộ người Mỹ.

Những năm cuối thập niên 70, David Tran chân ướt chân ráo từ Việt Nam tới Los Angeles. Thời gian đầu tại Mỹ, Tran chẳng thể kiếm nổi một loại gia vị cay nào hợp với khẩu vị của mình. Huy Fong ra đời trong bối cảnh ông nhận ra cộng đồng người Đông Nam Á tại Los Angeles đang có nhu cầu về một loại tương ớt dành cho chính mình. Sản phẩm tương ớt Sriracha của Tran có nguồn gốc từ tỉnh Si Racha, Thái Lan. Gia vị cay này nhanh chóng nổi tiếng khắp vịnh San Gabriel và sau đó là cả nước Mỹ.

Đến Mỹ với 2 bàn tay trắng, sau gần 40 năm, David Tran đã làm được việc mà ít ai nghĩ ông có thể là biến tương ớt Việt trở thành biểu tượng văn hóa tại đất nước cờ hoa.

David Tran chỉ có duy nhất một nguyên tắc kinh doanh: "Làm ra loại tương ớt cho người giàu với mức giá của người nghèo". "Giấc mơ Mỹ của tôi chưa bao giờ là trở thành một tỷ phú", ông nói. "Tất cả xuất phát từ việc chúng tôi muốn được thưởng thức tương ớt sạch và cay", doanh nhân này chia sẻ.

11. Ngô Hứa: Làm giàu từ những con cá



Khi Ngô Hứa đặt chân lên San Francisco vào năm 1979, ông đã làm rất nhiều việc khác nhau kể cả những công việc độc hại để có thu nhập khá hơn. Vô tình ông gặp một người bạn cũ đang kiếm sống nhờ chiếc thuyền câu cá, thấy bạn có thể kiếm tới vài trăm USD mỗi ngày nếu thời tiết tốt, ông quyết định đi câu để đổi đời. Ông đã làm việc nhiều hơn, vét hết số tiền còn lại để mua một con thuyền câu cá. Thật không may cho ông trong chuyến đi câu đầu tiên thì thuyền của ông bị chìm. Đau khổ, ông lang thang không về nhà suốt một tuần, mua cá từ các ngư dân mang tới bán ở phố Tàu và nghề bán cá bắt đầu từ đó.

Một năm sau thảm họa đắm thuyền, ông Hứa đã có đủ tiền để mua một chiếc xe tải lớn hơn nhằm chở cá hiệu quả hơn. Ông cho rằng mình được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào tốc độ, cá của ông luôn tươi hơn, rẻ hơn, không phải lưu kho lạnh qua đêm.

Nỗ lực của ông Hứa đã khiến một người Mỹ ấn tượng, bỏ việc, gom tiền rủ cùng thành lập công ty chuyển cá chung mang tên H & N Fish ở Bayshore. Họ nhanh chóng mở rộng hoạt động và bắt đầu đưa hải sản tươi tới tận Los Angeles. Từ đây, kinh nghiệm kinh doanh của ông khi còn ở Việt Nam liên tục được mở rộng, phát huy. Ngay khi chuyển cá tới Los Angeles xong, ông lại chất đầy xe tải với các mặt hàng thực phẩm như mỳ Thái chuyển tới San Francisco để bán. Ông quan niệm một chiếc xe tải rỗng hàng là sự lãng phí cơ hội, H & N tiếp tục tăng trưởng qua những thăng trầm của nền kinh tế. Tất cả số tiền lời ông kiếm được ông tiếp tục đổ trở lại kinh doanh. Đến năm 2004, doanh số của H&N vượt mức 300 triệu USD.

Hiện nay, ông đã thiết lập các mối quan hệ làm ăn với nhiều đối tác trên khắp thế giới, khắp các miền Bắc - Trung - Nam của châu Mỹ và Australia, vượt qua vịnh đại Thái Bình Dương đến tận châu Âu, trở thành một trong những đầu mối phân phối hải sản lớn nhất ở Mỹ. Ngô Hứa cũng chính là người có công lớn trong việc biến cá basa của Việt Nam thành mặt hàng phổ biến trong các siêu thị khắp nước Mỹ.

12. Chieu Le: Tay trắng thành “trùm” bánh mì



Năm 1979, chàng trai Chieu Lê cùng vợ đặt chân lên nước Mỹ. Mặc dù không nói được một từ tiếng anh nào nhưng Lê vẫn xoay sở xin vào làm trong một lò mổ và nhận được 8 USD mỗi giờ làm việc. Trong quá trình làm việc ông luôn để ý một chiếc xe bán đồ ăn lưu động cho các sinh viên trong sân trường và quyết tâm đi theo con đường kinh doanh thức ăn.

Sau một thời gian dài làm việc và tích góp Lê cũng mở được một tiệm ăn nhỏ ở San Jose. Trong quá trình kinh doanh Lê luôn chú ý tới nếp sinh hoạt của người dân và khách hàng, chính vì thế khi ông mở thêm các cửa hàng sau này đều được trang bị máy tính nối internet để khách có thể kiểm tra thư điện tử, lướt web trong lúc làm đầy bao tử một cách khoan khoái. Món ăn ngon, chiến lược phát triển bài bản đã khiến Lee's Sandwiches trở thành một trong những chuỗi hàng tăng trưởng nhanh nhất tại miền Tây nước Mỹ.

Nguồn: <https://cafeland.vn/doanh-nhan/doanh-nhan/10-dai-gia-viet-thanh-danh-tren-dat-my-4856.html>

THEO NGƯỜI ĐƯA TIN

Nguồn: <https://usis.us/tin-tuc-usis/8-ty-phu-goc-viet-lam-mua-lam-gio-tren-dat-my>

Lê Hà - Tổng hợp

Nguồn: <http://www.hoclamgiau.vn/>

Chuyển Đến: Trần Ngọc – Ngày 5/8/2023

www.vietnamvanhien.com



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 8800 TÁC PHẨM